

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

Tôi tên là: **ĐỖ VĂN MẠNH**

Sinh ngày: 12 tháng 10 năm 1975.

Quê quán: xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Nơi ở hiện nay: phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Chức vụ hiện nay: Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

Nơi công tác: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật.

Học hàm, học vị: Thạc sĩ.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Hôm nay, tôi rất vinh dự được Tỉnh ủy tiếp tục phân công, Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp tục giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 và được phân công về ứng cử tại thành phố Đồng Xoài. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi đến các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các bác, anh, chị đại diện cử tri lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu!

Để thuận lợi cho việc tìm hiểu, lựa chọn và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của cử tri, tôi xin báo cáo sơ lược về bản thân và dự kiến chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh như sau:

Tôi sinh ra tại tỉnh Thái Bình, nhưng theo gia đình đi xây dựng kinh tế mới tại xã Tiên Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước từ năm 1978. Do đó, Đồng Xoài chính là quê hương thứ 2, nơi tôi sinh sống từ bé và trưởng thành. Sau khi học xong Đại học Luật tại TP. Hồ Chí Minh, năm 1999 tôi trở về Bình Phước công tác tại Văn phòng HĐND tỉnh cho đến hôm nay. Trong quá trình công tác, tham mưu cho HĐND tỉnh đến nay được hơn 4 nhiệm kỳ (21 năm công tác trong lĩnh vực HĐND tỉnh) tôi đã trưởng thành qua nhiều vị trí công tác, từ Chuyên viên Văn phòng, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, đến lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh. Nhiệm kỳ 2016-2021, tôi vinh dự được bầu là đại biểu HĐND tỉnh và đến năm 2019 tôi được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh,

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, tôi luôn có ý thức phấn đấu, học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND tỉnh sắp tới, tôi tiếp tục được Đảng và cơ quan giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và được phân bổ về Đơn vị bầu cử số 2 – Thành phố Đồng Xoài mảnh đất quê hương nơi tôi gắn bó từ tuổi ấu thơ đến ngày hôm nay. Nếu được cử tri tín nhiệm, tiếp tục bầu vào đại biểu HĐND tỉnh, tôi nhận thấy đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm to lớn của bản thân. Vì vậy, tôi xác định nếu trở thành người đại biểu của nhân dân, bản thân hứa sẽ tiếp tục toàn tâm, toàn ý với khả năng, kinh nghiệm và tâm huyết của mình để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, qua kinh nghiệm 21 năm tham mưu cho HĐND tỉnh và của người đại biểu nhân dân trong nhiệm kỳ 2016-2021 và với vị trí công tác là người trực tiếp tham mưu cho HĐND tỉnh. Tôi nhận thức mình có đủ khả năng và điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Những nội dung trong Chương trình hành động của người đại biểu mà tôi sẽ thực hiện tốt để đáp lại sự kỳ vọng, tín nhiệm của cử tri là:

- Là người con gắn liền với quê hương Đồng Xoài từ những năm 1978, chứng kiến muôn vàn khó khăn từ ngày vào tỉnh Sông Bé xây dựng kinh tế mới, đến những ngày đầu tái lập tỉnh Bình Phước và cũng chứng kiến, đồng hành cùng với sự phát triển của thành phố ngày hôm nay nên tôi nắm khá rõ về tình hình đời sống của nhân dân cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và tỉnh Bình Phước. Vì vậy, tôi sẽ cùng với HĐND tỉnh thảo luận đề ra các chính sách quan trọng của địa phương. Theo tôi, ưu tiên trong nhiệm kỳ này là duy trì tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh một cách bền vững, trong đó cần đẩy mạnh triển hạ tầng giao thông và các công trình phúc lợi xã hội của thành phố; đảm bảo tốt quốc phòng – an ninh; chú trọng xây dựng các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nhất là thực hiện tốt công tác về phòng chống dịch bệnh, giáo dục, giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách,...

- Là lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh nên tôi có điều kiện thuận lợi trực tiếp tham gia đầy đủ tất cả các hoạt động của HĐND tỉnh, từ việc tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND tỉnh, đến các đợt giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh; tham mưu HĐND tỉnh tổ chức nhiều đợt giám sát chuyên đề để giải quyết, tháo gỡ kịp thời những vấn đề bức xúc của địa phương.

- Là người nắm vững về pháp luật, nhất là Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước,... bản thân tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác hướng dẫn về tổ chức và hoạt động cho HĐND cấp huyện và cấp xã.

- Tăng cường việc đi thực tế, tham gia đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri để giữ mối liên hệ mật thiết, thu thập tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh với

HĐND và cơ quan nhà nước; tổng hợp đầy đủ, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri do các Tổ đại biểu gửi về Thường trực HĐND tỉnh, tham mưu chuyển kịp thời và thường xuyên theo dõi đôn đốc, đề nghị cơ quan chức năng trả lời thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp; rèn luyện phẩm chất đạo đức, gương mẫu chấp hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Bên cạnh đó, những vấn đề bức xúc của địa phương mà cử tri đã kiến nghị, phản ánh với đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh, tôi đã tham mưu chuyển cơ quan chức năng xử lý và đã nhận được kết quả trả lời. Thường trực HĐND tỉnh sẽ chuyển đến các vị đại biểu HĐND khóa mới để thông báo kết quả cho cử tri biết. Tôi hy vọng rằng mình sẽ được báo cáo với bà con cử tri kết quả trả lời tại kỳ tiếp xúc tới.

Thưa quý cử tri!

Qua kinh nghiệm hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh khóa trước, tôi nhận thấy rằng người đại biểu nhân dân muốn hoạt động tốt, thì ngoài khả năng, trình độ chuyên môn, còn phải là người tâm huyết, thường xuyên đi thực tế, không ngại va chạm,... để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri. Nếu được cử tri tin nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, từ những kinh nghiệm của bản thân, tôi sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ để xứng đáng là **“Người đại biểu của dân”**, là cầu nối giữa nhân dân và chính quyền.

Tôi xin công khai địa chỉ làm việc, số điện thoại và thư điện tử (email) để cô bác, anh chị cử tri nào cần liên hệ, phản ánh được thuận lợi:

Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Bình Phước.

Số điện thoại: **06513.9999.46** hoặc **0983.007.141**.

Thư điện tử (email): **do_van_manh1975@yahoo.com**

Cho dù kết quả bầu cử có như thế nào, trên phương diện công tác của mình, tôi vẫn nguyện cố gắng nỗ lực thực hiện tốt công tác tham mưu đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, vì sự phát triển chung của tỉnh, vì lợi ích của cử tri; nguyện phấn đấu suốt đời là công bộc của dân, vì nhân dân phục vụ.

Xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu và toàn thể cử tri, chúc cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Bình Phước thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!